

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลกกตูม
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



เมื่อวันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกกตูมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีบุคลากรภายในเทศบาลตำบลกกตูม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายศรีวิชัย ชาวดง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม ได้กล่าวให้ นโยบายแก่คณะผู้บริหาร พนักงาน ในการปฏิบัติงานเพื่อรับใช้ประชาชนที่มาใช้บริการ และการปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการที่ดี โดยให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม อารังไว้ซึ่งวินัยของข้าราชการ ให้มีความตรงต่อเวลาในการมาปฏิบัติงาน และให้บุคลากรทุกคนในองค์กร นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

๒. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกกตูมได้ดำเนินการจัดประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรภายในเทศบาลตำบลกกตูม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายศรีวิชัย ชาวดวง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กร นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

๓. โครงการอบรมวินัยและรักษาวินัยของเทศบาลตำบลกกตูม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกกตูมได้จัดทำโครงการอบรมวินัยและรักษา วินัยของเทศบาลตำบลกกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรภายในเทศบาลตำบลกกตูม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๓ คน เข้าร่วม โครงการ โดยมี นายศรีวิชัย ชาวดวง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการในสังกัดได้ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการทางวินัยและการรักษาวินัย เพื่อเป็นการยับยั้งการกระทำ ผิดวินัย สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบ ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง